
สรุปผลงานของ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ประจำปี พ.ศ. 2566 
--------------------------- 

  สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เพ่ือทำหน้าที่ในการ
จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุม ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
จำนวน 9 คน ดังนี้ 

๑. นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย ประธานกรรมการ 
๒. นายณภัค เพ็งสุข รองประธานกรรมการ   
3. นายไสว โชติกะสุภา รองประธานกรรมการ   
4. นายนริสสร แสงแก้ว   กรรมการ 
5. นางสาวนฤนันมนต์   ห่วงทรัพย์ กรรมการ  
6. นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย กรรมการ 
7. นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม กรรมการ 
8. นางสาวปิยะวรรณ จระกา กรรมการ 
9. นางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 2 คน ประกอบด้วย   
1. นางสาวณัฐรดี  คงดั่น เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
2. นางสาวสหัทยา  สีดาพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ 

  
  คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร          
จำนวน 4 คณะ ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 1 ประกอบด้วย 
1. นายไสว โชติกะสุภา ประธานอนุกรรมการ                   
2. นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย รองประธานอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง  
3. นางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ รองประธานอนุกรรมการ คนที่สอง  
4. นายนิคม ภู่พันธ์ อนุกรรมการ  
5. นายเอนก ร่มบุญ อนุกรรมการ  
6. นางสาวเปมิกา เย็นทรวง อนุกรรมการ  
7. นายศุภกร เย็นทรวง อนุกรรมการ 
8. นางสาวอภิสรา สีกากี อนุกรรมการ  
9. นางสาวสุนีย์รัตน์ ยั่งยืนอมรฤทธิ์ อนุกรรมการ  

10. นายวิรัช หยกเล็ก อนุกรรมการ  
11. นายธีรกร ไหวดี อนุกรรมการ  
12. นางสาวสายพิณ นาบำรุง อนุกรรมการ  
13. นางภรภัทร โชติกะสุภา อนุกรรมการและเลขานุการ  
14. นายรังษี เมืองเกษม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
15. นางฤดี บัวศรี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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2. คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 2 ประกอบด้วย 
1. นางสาวปิยะวรรณ จระกา ประธานอนุกรรมการ 
2. นางกนกนุช กลิ่นสังข์ รองประธานอนุกรรมการ  
3. พันตรี พีรวัส นิลุบล อนุกรรมการ 
4. นายกาญจน์โสภณ ทรัพย์สมบูรณ์   อนุกรรมการ 
5. นายเมธา ขำโสภา อนุกรรมการ 
6. นางสาวสุธาวี ไวยกุล อนุกรรมการ 
7. นางสาวปภาดา พิศุทธิ์โกมล อนุกรรมการ  
8 นางสาวนันทนา ผ่องเภสัช       อนุกรรมการ 
9.  นายพิสิฐพล ณิทธิมนพันธุ์ อนุกรรมการ 
10. นางสาวนาฎลดา เที่ยงผดุง อนุกรรมการ 
11. นายทักษะ วิลาส อนุกรรมการ 
12. นายปัญญวัฒน์ เภาศรี          อนุกรรมการ 
13. นายภณัฐพงศ์ หาญกิจรุ่งเรือง อนุกรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวสุรีย์ฉัตร เอ่ียมสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวปราณี อุปการรอด อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 3 ประกอบด้วย 
1. นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย ประธานอนุกรรมการ 
2. นายนริสสร แสงแก้ว รองประธานอนุกรรมการ  
3. นางสาวอภิรมย์ แก้วโชต ิ อนุกรรมการ 
4. นางมัณฑนา ประพฤติธรรม          อนุกรรมการ          
5. นายคมชาญปทิต ประเสริฐศรีสกุล  อนุกรรมการ 
6. นายเวฬุวัฒน์ สวสัดิ์พาณิชย์          อนุกรรมการ 
7. นางสาวพิมพ์ประภา นิ่มประเสริฐ   อนุกรรมการ 
8. นายประสิทธิชัย ฉลาดแพทย์       อนุกรรมการ  
9. นางสาวสหัทยา สีดาพันธ์ อนุกรรมการ 
10. นางสาวณริณร์ธร โพธากุล          อนุกรรมการ 
11. นายทศพล อธิมงคล อนุกรรมการ 
12. นายวัฒนพงษ์ วงศ์ศรีวัฒนกุล อนุกรรมการ 
13. นางสาวมนัชญา สมะบุณยะ       อนุกรรมการและเลขานุการ 
14. นางจันทรา คำด ี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวดวงกมล ธวัชร์วรกุล  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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4. คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 4 ประกอบด้วย 
1. นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์       รองประธานอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง 
3. นายณภัค เพ็งสุข รองประธานอนุกรรมการ คนที่สอง 
4. นายนิธิวฏั เอื้อนิธิรัตน์ อนุกรรมการ  
5. นางสาวทอปัด อิงคานุวัฒน์ อนุกรรมการ  
6. นายทัตเทพ แป้นกลัด อนุกรรมการ  
7. นายสมศักดิ์ พรหมเมฆ อนุกรรมการ  
8. นายเส็ง ทับทิม อนุกรรมการ  
9. นายกรวิชญ์ พูนผล           อนุกรรมการ  
10. นายคมกริช บุญศักดิ์ อนุกรรมการ  
11. นายอาณัติ ศรสมศักดิ์ อนุกรรมการ  
12. นางสาวณัฐรดี คงดั่น อนุกรรมการ 
13. นางสาวสุรนันท์ โชติชัยกิจ        อนุกรรมการและเลขานุการ 
14. นายวชิระ ปานแก้ว            อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาววรรณวลีย ์คร่ำสุข อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

ผลการดำเนินงาน 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รับผิดชอบดำเนินการตรวจรายงานการประชุม 

สภากรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2566 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2566  
รวมรายงานการประชุม 21 ฉบับ และไม่มีรายงานการประชุมลับแต่อย่างใด มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา ดังนี้ 

1. เรื่องท่ีผ่านการพิจารณา ในปี 2566 

ลำดับ เรื่อง จำนวน 
1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติ

ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
45 ฉบับ 

2 รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 14 ครั้ง 
3 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม 9 ฉบับ 
4 กระทู้ถามของสมาชิกสภาฯ  32 กระทู้ 

(ถอน 4 กระทู้) 
5 เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 25 เรื่อง 
6 เรื่องท่ีค้างพิจารณา  

- ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดลักษณะของอาคาร 
และพ้ืนที่ว่างนอกอาคารเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....  
(เสนอโดยนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์) (ค้างการพิจารณามาจาก 
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566) 

 

1 เรื่อง 
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ลำดับ เรื่อง จำนวน 

7 เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ  15 เรื่อง 
8 ญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร   58 ญัตติ  

(ถอน 7 เรื่อง) 
9 ญัตติด้วยวาจาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  10 ญัตติ 

10 เรื่องอ่ืน ๆ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการวิสามัญขอขยายเวลาในการศึกษา จำนวน 16 เรื่อง 
2. ญัตติขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา 

ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ....  
ก่อนรับหลักการ 

3. เลือกตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมสภากรุงเทพมหานคร 
4. ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างใน

คณะกรรมการ ประสานงานร่วมสภากรุงเทพมหานคร 
5. กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 

แต่ละสมัย และกำหนดวันประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 
2567 

6. ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง 
ในคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม แทนตำแหน่งที่ว่าง 

7. ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง 
ในคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง แทนตำแหน่งที่ว่าง 

8. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งคืนร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง รถโดยสาร ประจำทางพลังงานไฟฟ้าเพ่ือลดมลภาวะ พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 

 
2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและคณะอนุกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

ลำดับ เรื่อง จำนวน 
1 การประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 60 ครั้ง 
2 การประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

ชุดที่ 1   
29 ครั้ง 

3 การประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
ชุดที่ 2   

44 ครั้ง 

4 การประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
ชุดที่ 3   

35 ครั้ง 

5 การประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
ชุดที่ 4   

37 ครั้ง 
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รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครที่คณะกรรมการฯ ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยแรก (ครั้งที่ 1 - 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) เมื่อวันพุธที ่4 มกราคม 2566 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป ดังนี้ 
 1. เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 

  1.1 คำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ 153/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2566 

  1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนายสุรจิตต์  พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังสำนักงานเขตเพ่ือให้การบริหารจัดการน้ำใน
กรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนายกิตติพงศ์  รวยฟูพันธ์  เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาสร้างโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

 - ที่ประชุมรับทราบ  
  2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) 
ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 และวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 
  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
   3. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....  
เพ่ือพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 
  - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ในวาระที่สองจากรายงานของ
คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระท่ีสาม เพ่ือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 
  4. ญั ตติ ร่ างข้อบัญ ญั ติ กรุ งเทพมหานคร เรื่อง รางวัลคุณ ภาพการให้บริการของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  เพ่ือพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 
  - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ในวาระที่สองจากรายงานของ
คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระท่ีสาม เพ่ือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป  
   5. ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนการจัดตั้ง
สภาคนเมืองประจำเขต 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
   6. ญัตติของนางสาวปิยะวรรณ จระกา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหา 
จุดเสี่ยงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  7. ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระที่เหลือไปพิจารณาในการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไป ดังนี้ 
  1. ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการ 
จัดระเบียบสายสื่อสารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
  2. ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นท่ีถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษมให้กับกรุงเทพมหานครตามเง่ือนไข  
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   3. ญัตติของนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาออก
กฎหมายให้มีการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง  
   4. ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและปรับปรุงทางเท้า
ให้มีคุณภาพดีเท่ากันท่ัวเมือง 
   5. ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ ง
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
   6. ญัตติด้วยวาจาของนายนภาพล จีระกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ ง
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
   7. ญัตติขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการ 
 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) เมื่อวันพุธที ่11 มกราคม 2566 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป 
ดังนี้ 

 1. เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา เรื่อง ขอให้

กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพ  
 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม เรื่อง ขอให้

กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   
 1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้

กรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) 

ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 
  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 3. กระทู้ถามสดของนายสราวุธ อนันต์ชล เรื่อง การแก้ไขปัญหาอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนอง

บอนทรุดตัวในพ้ืนที่เขตพระโขนง 
  - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 4. ญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมวงเงินงบประมาณ ก่อนดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการเช่าที่ดิน 

เพ่ือเป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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 5. ญัตติขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการ 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีกตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ 
เสนอ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 30 วัน นับแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  
โดยจะครบกำหนดในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 และครั้งที่ 2 ให้ขยายเวลาศึกษาออกไปอีก 60 วัน  
โดยจะครบกำหนดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 

 6. ญัตติด้วยวาจาของนายนภาพล จีระกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร  
เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาระบบขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รวมพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ 
เพ่ือศึกษาปัญหาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 23 ท่าน โดยไม่กำหนดระยะเวลาการศึกษา 

 7. ญัตติของนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาออกกฎหมายให้
มีการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง  

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 8. ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและปรับปรุงทางเท้า 

ให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 9. ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

   - ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไปตามที่
เจ้าของญัตติเสนอ 

 10. ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสภาพแวดล้อม
ทางด้านกายภาพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสม และญัตติของนางสาวภัทราภรณ์  
เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการติดตั้งลิฟต์โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานของโรงเรียน 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รวมพิจารณา และมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 3) เมื่อวันพุธที ่18 มกราคม 2566 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป 
ดังนี้ 

 1. เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
       รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
       - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. กระทู้ถามสดของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง  

ทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง 
  - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์  

วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 



 
 

- 8 - 

 3. กระทู้ถามสดของนายเอกกวิน โชคประสพรวย เรื่อง การทิ้งเลนโคลนจากการลอกท่อ  
และการตรวจงานจากการลอกท่อในพ้ืนที่เขตราชเทวี 

   - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์วิศณุ 
ทรัพย์สมพล และนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม   

 4. ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทยส่งมอบพ้ืนที่ถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษมให้กับกรุงเทพมหานครตามเงื่อนไข  
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 5. ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการจัดระเบียบสาย
สื่อสารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 6. ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครหารือกรมบัญชีกลางประเด็น

ปัญหากรณีการให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ 

   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 7. ญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ

วิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ไขชื่อญัตติเป็น เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ

วิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากยานพาหนะ การก่อสร้าง และอ่ืน ๆ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 16 คน โดยกำหนดเวลาในการศึกษา 
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

 8. ญัตติของนายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหาการ
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 

   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 9.  ญัตติของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

จากการประกอบกิจการรับส่งสินค้า 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 10. ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

   - ทีป่ระชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไป 
ตามท่ีเจ้าของญัตติเสนอ 
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สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 4) เมื่อวันพุธที ่25 มกราคม 2566 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป 
ดังนี้ 

 1. กระทู้ถามสดของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ปัญหาจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลอง 
ลำกอไผ่ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง 

   - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์ วิศณุ 
ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 2. เรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ   
  ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ  

และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติเห็นชอบให้

พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวตามที่สมาชิกสภาฯ เสนอ โดยการพิจารณาในวาระที่สอง ที่ประชุมเป็นกรรมการ
เต็มสภาฯ ซึ่งไม่มีการเสนอแก้ไขร่างข้อบัญญัติฯ และการพิจารณาในวาระที่สาม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 

 3. ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ  
ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 29 ท่าน โดยไม่กำหนดระยะเวลา
การศึกษา 

 4. ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบังคับฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติเห็นชอบให้
พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวตามที่สมาชิกสภาฯ เสนอ โดยการพิจารณาในวาระที่สองที่ประชุมเป็นกรรมการ
เต็มสภาฯ ซึ่งไม่มีการเสนอแก้ไขร่างข้อบังคับฯ และการพิจารณาในวาระที่สามที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
ประกาศใช้เป็นข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานครต่อไป 

 5 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาความเหมาะสม  
การจ้างที่ปรึกษาในโครงการขนาดใหญ่ 

  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 6. ญัตติด้วยวาจาของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร 

ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาอำนาจและหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือลดฝุ่น ควันพิษ และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจากขนส่งสาธารณะทุกประเภท 

  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการวิสามัญฯ เป็นคณะกรรมการวิสามัญ
ศึกษาอำนาจและหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพ่ือลดฝุ่น ควันพิษ และ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจากขนส่งทุกประเภท และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 23 ท่าน โดยกำหนดเวลาใน
การศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ 

 7. แจ้งกำหนดปิดสมัยประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี
พุทธศักราช 2566 ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 
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สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2566 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  
มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป ดังนี้ 
 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 พ.ศ. .... 
 - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. .... เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,999,312,010 บาท เป็นรายจ่ายพิเศษจ่ายจาก
เงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานคร และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ จำนวน 35 คน 
โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน 7 วันทำการ และกำหนดเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน 
 
รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1 - 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 มีเรื่องที่ผ่านการพิจาณาโดยสรุปดังนี้ 
 1. เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
  1.1 คำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ 28/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566  
เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2566  
มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 
   1.2 ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีให้พ่ีน้องชาวไทย
มุสลิมเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน 
   1.3 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร รวม 8 เรื่อง ดังนี้ 
          ๑. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนการจัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขต 
          ๒. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวปิยะวรรณ จระกา เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
          ๓. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากมูลฝอย 
    4. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย  
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการติดตั้งลิฟต์โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
   5. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา  
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะโซนตะวันออกโดยเร็วท่ีสุด 
   6. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
    7. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาวิกฤตน้ำของกรุงเทพมหานคร  
 8. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครสำรวจและแก้ไขปัญหาซากรถยนต์จอดทิ้ง บนถนนและสถานที่สาธารณะ 
  - ที่ประชุมรับทราบ 
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 2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) 
ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพุธที่ 7 กันยายน 2565  
 - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
  3. กระทู้ถามสดของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
อาคารลิฟต์โดยสารชำรุดทรุดโทรมของโรงเรียนวัดสร้อยทอง เขตบางชื่อ 
  - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์ 
วิศณุ ทรัพย์สมพล และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 4. นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ได้ยื่นญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครยกเลิก 
การจัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขต ประธานสภาฯ ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระที่ 8  
      - ที่ประชุมรับทราบ 
 5. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม 
 - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. .... ในวาระที่สองจากรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ 
และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม โดยงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 
ให้ตั้งเป็นรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานคร จำนวน 9,732,487,710 บาท  
และให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบกับข้อสังเกตตามที่คณะกรรมการ
วิสามัญฯ เสนอ 
 6. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .... (คณะกรรมการวิสามัญฯ 
ก่อนรับหลักการ รายงานผลการพิจารณา)  
  - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน 7 วันทำการ 
  7. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาอำนาจและหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพ่ือลดฝุ่น ควันพิษ และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจากขนส่ง 
ทุกประเภท  
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการฯ เพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหาร
พิจารณาดำเนินการต่อไป 
 8. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสนับสนุนกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  
     - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน 7 วันทำการ 
 9. เลือกตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมสภากรุงเทพมหานคร  
     - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมสภากรุงเทพมหานคร  
จำนวน 15 คน  
 10. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากยานพาหนะ 
การก่อสร้าง และอ่ืน ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 120 วันนับแต่วันที่ครบ
กำหนด คือวันที่ 8 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2566  
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 11. ญัตติด้วยวาจาของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครยกเลิกการจัดตั้ง
สภาคนเมืองประจำเขต 
 - ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไปตามที่ 
เจ้าของญัตติเสนอ 
 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 มีเรื่องที่ผ่านการพิจาณาโดยสรุปดังนี้
 1. เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 เนื่องในวันสงกรานต์ 2566 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยทั้งหลาย ท่านที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ขอให้ท่านเดินทาง 
โดยสวัสดิภาพ สุขสันต์วันสงกรานต์ 
  1.2 สภากรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดงานวันสภากรุงเทพมหานครครบรอบ 50 ปี ตั้งแต่
วันอังคารที่ 18 ถึงวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
จึงขอเชิญท่านสมาชิกฯ และคณะผู้บริหารร่วมงานในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ  
เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1  พิธีเปิดงานออกร้านสินค้า Bangkok Brand เวลา 11.30 น. ณ บริเวณ 
ลานน้ำพุ ชั้น B1 และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. ณ ห้องบางกอก ชั้น B2  
ซึ่งในวันที่ 18-21 เมษายน 2566 มีการจัดนิทรรศการสภากรุงเทพมหานคร เวลา 08.30-16.30 น.  
ณ บริเวณชั้น 1 และงานออกร้านสินค้า Bangkok Brand เวลา 10.00-15.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ ชั้น B1 
 1.3 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวม 5 เรื่อง ดังนี้ 
     1. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เรื่อง  
ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาสถานที่จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน   
     2. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายณรงค์ รัศมี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานคร
พิจารณารูปแบบจุดกลับรถเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน   
     3. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานคร
พิจารณาสำรวจพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างถนนเป็นทางลัดและทางเชื่อมเพ่ือช่วยระบายการจราจร 
 
     4. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครมีมาตรการด้านความปลอดภัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
     5. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในชุมชนจดทะเบียน แต่ถนน ตรอก ซอย ไม่เป็นที่
สาธารณะ 
 - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. กระทู้ถามสดของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ
ที่อยู่กลางถนน 
  - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม 
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
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 3. กระทู้ถามสดของนางสาวปิยะวรรณ จระกา เรื่อง ขอทราบความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
จุดเสี่ยง 
  - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 4. กระทู้ถามสดของนายณรงค์ รัสมี เรื่อง น้ำในลำคลองพ้ืนที่เขตหนองจอกเน่าเสียส่งผลให้
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 
  - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม 
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  5. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้าเพ่ือลด
มลภาวะ พ.ศ. .... (เสนอโดยนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์) 
  - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17  คน โดยกำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน 7 วันทำการ และกำหนดเวลา
ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  
  6. ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระที่เหลือไปพิจารณาในการประชุม
สภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ญัตติด้วยวาจาของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครยกเลิกการตั้ง
สภาคนเมืองประจำเขต (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 5 เมษายน 2566) 
 2. ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่
ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 3. ญัตติของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจเพ่ือติดตั้งป้าย
หยุดรถโดยสารประจำทางและศาลาที่พักผู้โดยสารให้ครอบคลุม 
 4. ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาก่อสร้าง
รถไฟฟ้าและให้บริการเรือไฟฟ้า (Taxi Boat) เชื่อมโยงการเดินทางที่ต่อเนื่องทั้งระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร  
  5. ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสริมการเดินทาง  
ทางน้ำเพ่ือเป็นทางเลือกในการเดินทางให้ประชาชนและช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนน 
 6. ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครให้สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 
 7. ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดดำเนินการแก้ไขกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสำหรับยาสูบ และค่าธรรมเนียมจากผู้พัก 
ในโรงแรม 
 8. ญัตติของนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากำหนดแนว
ทางการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป
ดังนี้  

1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือที่ กท 7107/227 ลงวันที่ 18 มกราคม 

2566 เรื่อง ขอความเห็นชอบกรณี การถอนสภาพลำรางสาธารณประโยชน์บริเวณโฉนดที่ดินเลขท่ี 4159 
และโฉนดที่ดินเลขที่ 4192 ตำบลมักกะสัน อำเภอราชเทวี กรุงเทพมหานคร เสนอที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เนื่องจากข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร กำหนดให้ประธานสภาฯ  
บรรจุระเบียบวาระภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น ซึ่งเรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอมานั้น 
กระผมได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการการระบายน้ำพิจารณาเบื้องต้นก่อนเสนอที่ประชุมสภาฯ พิจารณา
ต่อไป 

  - ที่ประชุมรับทราบ 
2. ญัตติด้วยวาจาของนายสทุธชิยั วรีกุลสนุทร เร่ือง ขอให้กรุงเทพมหานครยกเลิกการต้ัง

สภาคนเมืองประจำเขต 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
3. ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ

ศึกษาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไป
ใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2536 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลาในการศึกษา
ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 

4. ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาก่อสร้างรถไฟฟ้า 
และให้บริการเรือไฟฟ้า (Taxi Boat) เชื่อมโยงการเดินทางที่ต่อเนื่องทั้งระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร และญัตติ 
ของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสริมการเดินทางทางน้ำเพ่ือเป็นทางเลือกในการ
เดินทางให้ประชาชนและช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนน   

  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รวมพิจารณา และมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

5. ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครให้สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
6. ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดดำเนินการแก้ไขกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสำหรับยาสูบ และค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติตามที่เจ้าของญัตติเสนอ 

7. ญัตติของนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากำหนดแนวทาง 
การเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน   

  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
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8.  ญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนจากการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานบนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
9.  ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครยกระดับการให้บริการ

ของสำนักอนามัยในการดูแลรักษาและช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทารุณกรรมหรือจากสาเหตุอ่ืน 
  - ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไป 

ตามท่ีเจ้าของญัตติเสนอ 
 

 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 มีเรื่องที่ผ่านการพิจาณาโดยสรุปดังนี้ 
  1. เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ 1902/1619 
ลงวันที่ 25 เมษายน 2566 เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาผูกพันโครงการ และขอเพ่ิมวงเงินโครงการ 
ซึ่งประธานสภาฯ ได้วินิจฉัยแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องด่วน จึงได้บรรจุเพิ่มเข้าเป็นระเบียบวาระที่ 6  

 1.2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ 
นายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและปรับปรุงทางเท้าให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง 
    - ที่ประชุมรับทราบ 
    2. กระทู้ถาม 

2.1 กระทู้ถามสดของนายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล เรื่อง ปัญหาจุดกลับรถใต้รางรถไฟฟ้าสายสีทอง  
ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์ วิศณุ 
ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

2.2 กระทู้ถามสดของนางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองระบายน้ำ 
ซอยโปโล 1 เขตปทุมวัน 

     - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนกระทู้ถามสดตามที่ผู้เสนอขอถอน 
3. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 

 รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด 
ในกรุงเทพมหานคร 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพ่ือมอบให้ 
ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 

4. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
ญัตติขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาผูกพันโครงการ และขอเพ่ิมวงเงินโครงการ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาผูกพันโครงการ 

และขอเพ่ิมวงเงินโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตราชเทวี 
งานเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) รายการผูกพัน 
โครงการค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศเหนือ) งบประมาณ 374,000 บาท จาก
ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) วงเงินโครงการ 1,164,000 บาท เป็นระยะเวลาดำเนินการ 
6 ปี (พ.ศ. 2564-2569) วงเงินโครงการ 2,029,750 บาท เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยกับการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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5. เรื่องที่เสนอใหม่ 
5.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดลักษณะของอาคาร และพ้ืนที่ว่าง

นอกอาคารเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... (เสนอโดยนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์) 
- ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่งถึงขั้นตอนการลงมติว่าจะรับ

หลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภา
กรุงเทพมหานครสมัยประชุมถัดไปตามที่เจ้าของญัตติเสนอ 

5.2 ญัตติของนายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานด้านการระงับเหตุอัคคีภัย 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
5.3 ญัตติของนายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเพ่ิมประสิทธิภาพ

การลอกท่อระบายน้ำอย่างเป็นระบบเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฝนตามฤดูกาลที่ตกหนักทั่วทั้ง
กรุงเทพมหานคร 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 5.4 ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาการนำเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) เข้ามาปรับใช้การปฏิบัติงานด้านการระบายน้ำใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลา 
ในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
 5.5 ญัตติของนายเอกกวิน โชคประสพรวย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหา 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทุกมิติทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 5.6 ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดฌาปนสถาน 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครปรับปรุงเตาเผาศพให้มีค่ามลพิษเป็นไปตามมาตรฐาน 
 - ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุม
ถัดไปตามที่เจ้าของญัตติเสนอ 
 5.7 ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครยกระดับ 
การให้บริการของสำนักอนามัยในการดูแลรักษาและช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทารุณกรรม
หรือจากสาเหตุอ่ืน 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติตามที่เจ้าของญัตติเสนอ 
 5.8 ญัตติด้วยวาจาของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่ง
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา และต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และพิจารณาแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 5.9 ญัตติด้วยวาจาของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครประสานงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตในการกำหนดที่เลือกตั้งให้ใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัย เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
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 6. เรื่องอ่ืน ๆ 
 ประธานสภาฯ แจ้งปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2566 ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และจะเปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปีพุทธศักราช 2566  
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 
 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2566 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป
ดังนี้ 
  1. เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 คำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ 38/2566 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566  
เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปีพุทธศักราช 2566 มีกำหนด 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2566 
  1.2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน 
ของกรุงเทพมหานคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 1.3 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวม 6 เรื่อง ดังนี้ 
  ๑. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาออกกฎหมายให้มีการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
  ๒. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย   
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งรัดเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดถนนกำแพงเพชร 6 
เลียบทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ - จตุจักร – วัดเสมียนนารี 
  ๓. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครสำรวจและปรับปรุงผิวถนนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพ้ืนที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
  4. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณใต้ทางพิเศษศรีรัช เขตปทุมวัน 
  5. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยส่งมอบพ้ืนที่ถนนจรัญสนิทวงศ์และ 
ถนนเพชรเกษมให้กับกรุงเทพมหานครตามเงื่อนไข 
  6. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย ๑ และถนนศาลธนบุรี 
 1.4 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้สั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 3.1 กระทู้ถามสดของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง การใช้แบบมาตรฐานทางเท้า 
ของกรุงเทพมหานคร 
 3.2 กระทู้ถามสดของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ความคืบหน้าโครงการ 
ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ 
 3.3 กระทู้ถามสดของนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล เรื่อง ขอทราบการดำเนินการ
โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ กรณีผลงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา 
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 ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
 6.2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย
เป็นค่าเช่าที่ดิน ขอเพ่ิมวงเงินโครงการ ขอขยายระยะเวลา ผูกพันโครงการ และขอความเห็นชอบผูกพัน
งบประมาณ 
 - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) 
ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 
 - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีการแก้ไขในหน้า 1 และหน้า 2 
รายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม จาก 46 ท่าน เป็น 50 ท่าน 
 3. กระทู้ถาม 
 3.1 กระทู้ถามสดของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง การใช้แบบมาตรฐานทางเท้าของ
กรุงเทพมหานคร 
   - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ วิศณุ 
ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 3.2 กระทู้ถามสดของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
อาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ 
      - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ วิศณุ 
ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 3.3 กระทู้ถามสดของนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล เรื่อง ขอทราบการดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ กรณีผลงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา 
  - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  4. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
      4.1 รายงานผลของคณะกรรมการการศึกษา 
   - ที่ประชุมรับทราบ  
      4.2 รายงานผลของคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
   - ที่ประชุมรับทราบ  
      4.3 รายงานผลของคณะกรรมการการสาธารณสุข 
   - ที่ประชุมรับทราบ  
      4.4 รายงานผลของคณะกรรมการการระบายน้ำ 
   - ที่ประชุมรับทราบ  
  5. เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
      ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดลักษณะของอาคารและพ้ืนที่ว่างนอก
อาคารเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... (เสนอโดยนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์) (ค้างการพิจารณา
มาจากวันพุธที่ 26 เมษายน 2566)   
      - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 
จำนวน 17 ท่าน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน 7 วันทำการ และกำหนดเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 120 วัน 
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  6. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
  6.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. .... 
  - คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณได้พิจารณาและ
รายงานผลการพิจารณาฯ ต่อที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้ และตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 ท่าน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน 7 วันทำการ และกำหนดเวลาใน
การพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
  6.2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น 
ค่าเช่าที่ดิน ขอเพ่ิมวงเงินโครงการ ขอขยายระยะเวลาผูกพันโครงการ และขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณ 
  - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอขอความเห็นชอบขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน ขอเพ่ิมวงเงินโครงการ ขอขยายระยะเวลาผูกพัน
โครงการ และขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตบางเขน 
สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตดินแดง และสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อใช้เป็นที่จอดรถปฏิบัติงาน  
และอ่ืน ๆ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  7. เรื่องที่เสนอใหม่ 
 7.1 ญัตติของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจเพ่ือติดตั้งป้าย
หยุดรถโดยสารประจำทางและศาลาที่พักผู้โดยสารให้ครอบคลุม (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 12 เมษายน 2566) 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 7.2 ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดฌาปนสถาน 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครปรับปรุงเตาเผาศพให้มีค่ามลพิษเป็นไปตามมาตรฐาน  (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 26 
เมษายน 2566) 
  - ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาตามที่เจ้าของญัตติเสนอ 
  8. ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระท่ีเหลือไปพิจารณาในการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไป ดังนี้ 
 8.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
พ.ศ. .... (เสนอโดยนายนภาพล จีระกุล) 
   8.2 ญัตติของนายณภัค เพ็งสุข เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ระบบออนไลน์ในห้องเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง 
 8.3 ญัตติด้วยวาจาของนายวพุิธ ศรีวะอุไร เร่ือง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบ
สภาพถังดับเพลิงของสถานีดับเพลิงและสถานที่ต่าง ๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 8.4 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถโดยสาร
ประจำทางพลังงานไฟฟ้าเพ่ือลดมลภาวะ พ.ศ. .... ขอขยายเวลาในการศึกษา 
  9. เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ไม่มี 
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สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2566 และวันพฤหัสบดีที่ 13 
กรกฎาคม 2566 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
      1.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวม 4 เรื่อง ดังนี ้
 ๑. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการรับส่งสินค้า 
 ๒. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติด้วยวาจาของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง 
ขอให้กรุงเทพมหานครประสานงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ในการกำหนดที่เลือกตั้งให้
ใกล้เคียงกับท่ีอยู่อาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 ๓. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง 
ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครให้สามารถรองรับการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 4. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีความ
เหมาะสม 
 1.2 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้สั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

3.2 กระทู้ถามสดของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง อาคารบังคับน้ำของโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ กีดขวางทางระบายน้ำคลองบาง
ลำเจียก พื้นท่ีเขตบางกอกใหญ่ 

3.3 กระทู้ถามสดของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง สอบถามเกี่ยวกับค่าบริการ 
ในการตัดต้นไม้ 
 - ที่ประชุมรับทราบ 

2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) 
ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
3. กระทู้ถาม 
 3.1 กระทู้ถามสดของนายเอกกวิน โชคประสพรวย เรื่อง ขอสอบถามงบประมาณ 

ในการปรับปรุงทางเดินเลียบคลองแสนแสบจากสะพานเจริญผลถึงสะพานหัวช้าง 
 - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ วิศณุ 

ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 3.2 กระทู้ถามสดของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง อาคารบังคับน้ำของโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ กีดขวางทางระบายน้ำคลองบางลำเจียก 
พ้ืนที่เขตบางกอกใหญ่ 
 - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
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 3.3 กระทู้ถามสดของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง สอบถามเกี่ยวกับค่าบริการในการตัดต้นไม้ 
 - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายจักกพันธุ์ ผิวงาม  
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  4. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1 รายงานผลงานของคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 - ที่ประชุมรับทราบ  
 4.2 รายงานผลงานของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง   
 - ที่ประชุมรับทราบ  
     4.3 รายงานผลงานของคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 - ที่ประชุมรับทราบ  
     4.4 รายงานผลงานของคณะกรรมการกิจการสภา 
 - ที่ประชุมรับทราบ  
  5. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
 ญัตติขอรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครดำเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานคร 
ในการพัฒนาคลองบางเขน ช่วงจากคลองประปาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพ้ืนที่รอยต่อกับจังหวัดนนทบุรี 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการการระบายน้ำรายงานผลการพิจารณาต่อ 
ที่ประชุม 
  6. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 6.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... 
(เสนอโดยนายนภาพล จีระกุล) (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566) 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 
จำนวน 18 คน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน 7 วันทำการ และกำหนดเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน 
 6.2 ญัตติด้วยวาจาของนายสรุจติต์ พงษ์สิงห์วทิยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร 
ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาตรวจสอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลา
ในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
 6.3 ญัตติของนายณภัค เพ็งสุข เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ
ออนไลน์ในห้องเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566) 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 6.4 ญัตติด้วยวาจาของนายวพุิธ ศรีวะอุไร เร่ือง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบ
สภาพถังดับเพลิงของสถานีดับเพลิงและสถานที่ต่าง ๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 5 
กรกฎาคม 2566) 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 6.5 ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒   
(เสนอโดยนางกนกนุช กลิ่นสังข์) 
  - ที่ประชุมมีมติให้ถอนญัตติตามท่ีเจ้าของญัตติเสนอ 
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 6.6 ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาความคุ้มค่าในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและแนวทางในการดำเนินการติดตั้งในที่สาธารณะ 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขชื่อญัตติ เป็นขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาความคุ้มค่าในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและแนวทางในการดำเนินการติดตั้ง 
และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลาในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
 6.7 ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาบริหาร
จัดการการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุม 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 6.8 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหา
การทิ้งขยะในที่รกร้างว่างเปล่า 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 6.9 ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครบริหารจัดการระบบการ
จัดเก็บมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 6.10 ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเพ่ิมความเข้มงวด 
การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อญัตติตามที่เจ้าของญัตติเสนอ เป็น ขอให้สภา
กรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้กัญชาหรือกัญชงบริเวณใกล้สถานที่เปราะบาง 
และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 18 คน โดยกำหนดเวลาในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
 6.11 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรในรูปแบบการให้สัมปทานที่รัฐให้สิทธิแก่เอกชน   
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลา
ในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
 6.12 ญัตติของนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา
ปรับเปลี่ยนรถราชการที่มีเครื่องยนต์เผาไหม้แบบสันดาปเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 6.13 ญัตติของนายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาสร้าง
ดาดท้องคลองใต้สะพานที่มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  7. เรื่องอ่ืน ๆ 
 7.1 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถโดยสาร
ประจำทางพลังงานไฟฟ้าเพ่ือลดมลภาวะ พ.ศ. .... ขอขยายเวลาในการศึกษา 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบ
กำหนด (วันที่ 11 มิถุนายน 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 
 7.2 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก
ยานพาหนะ การก่อสร้าง และอ่ืน ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 120 วัน นับแต่วันครบ
กำหนด (วันที่ 16 กรกฎาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 
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 7.3 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ขอ
ขยายเวลาในการศึกษา 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบ
กำหนด (วันที่ 17 กรกฎาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 
 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป 
ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
      1.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายเอกกวิน  
โชคประสพรวย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทุกมิติทั่วทั้ง
กรุงเทพมหานคร   
       1.2 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้สั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 
             ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
   3.1 กระทู้ถามสดของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอทราบการดำเนินการของ
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับดินที่ได้จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิเษก) 
   3.2 กระทู้ถามสดของนายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล เรื่อง เสาสัญญาณไฟจราจร
ควบคุม ช่องทางเดินรถกีดขวางทางเดินเท้าในพ้ืนที่เขตห้วยขวาง 
   ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องที่เสนอใหม่ 
   7.4 ญัตติของนายเอกกวิน โชคประสพรวย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุง
รูปแบบและตรวจสอบการติดตั้งป้ายจราจรและป้ายอ่ืน ๆ บนทางเท้า เพ่ือยกระดับคุณภาพทางเท้าให้มี
ประสิทธิภาพ 
   7.5 ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาวางแผน
โครงการเพื่อพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ริมคลองทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร 
   7.6 ญัตติของนายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและมีความพร้อมต่อการเรียนการสอน
ของครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
   - ที่ประชุมรับทราบ 
  2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) 
ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 
       - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
  3. กระทู้ถาม 
 3.1 กระทู้ถามสดของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอทราบการดำเนินการของ
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับดินที่ได้จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิเษก) 
  - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์วิศณุ 
ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
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 3.2 กระทู้ถามสดของนายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล เรื่อง เสาสัญญาณไฟจราจรควบคุม 
ช่องทางเดินรถกีดขวางทางเดินเท้าในพ้ืนที่เขตห้วยขวาง 
 - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์วิศณุ 
ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  4. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1 รายงานผลงานของคณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา 
 - ที่ประชุมรับทราบ  
 4.2 รายงานผลงานของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ 
  - ที่ประชุมรับทราบ  
 4.3 รายงานผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  - ที่ประชุมรับทราบ  
 4.4 รายงานผลงานของคณะกรรมการการจราจรและการขนส่ง  
  - ที่ประชุมรับทราบ  
 4.5 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสนับสนุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระท่ีสาม 
  - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระท่ีสองจากรายงานของ
คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพ่ือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 
 4.6 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .... เพื่อพิจารณา 
ในวาระท่ีสองและวาระที่สาม 
  - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระท่ีสองจากรายงานของ
คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพ่ือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 
  5. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 ญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแนว
ทางการเยียวยาผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 5.2 ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา
หลักสูตรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้ผ้าอนามัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  - ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุม
ต่อไปตามท่ีเจ้าของญัตติเสนอ 
 5.3 ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำในพ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่เฝ้าระวัง และพ้ืนที่
ชายขอบของกรุงเทพมหานคร 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลา 
ในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
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 5.4 ญัตติของนายเอกกวิน โชคประสพรวย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงรูปแบบ 
และตรวจสอบการติดตั้งป้ายจราจรและป้ายอ่ืน ๆ บนทางเท้า เพื่อยกระดับคุณภาพทางเท้าให้มีประสิทธิภาพ 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 5.5 ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาวางแผนโครงการ 
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ริมคลองทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร 
  - ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไป
ตามท่ีเจ้าของญัตติเสนอ 
 5.6 ญัตติของนายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีความพร้อม ต่อการเรียนการสอนของครู 
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
  - ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุม
ต่อไปตามท่ีผู้ชี้แจงแทนเสนอ 
 5.7 ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมการ 
จัดทำแผนเผชิญเหตุและแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุขัดข้องกรณีต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใน 
รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (monorail) 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  6. เรื่องอ่ืน ๆ 
 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการนำเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) เข้ามาปรับใช้
การปฏิบัติงานด้านการระบายน้ำในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบ
กำหนด (วันที่ 24 กรกฎาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 
 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 4) เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป ดังนี้ 
    1. เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
      ประธานสภากรุงเทพมหานครได้สั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 
      ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
      3.2 กระทู้ถามสดของนายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล เรื่อง การแก้ไขปัญหาการได้มา 
ซึ่งคณะกรรมการโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ในพ้ืนที่เขตคลองสาน 
      3.3 กระทู้ถามสดของนางสาวปิยะวรรณ จระกา เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ 
และไฟไหม้บ้านริมคลองในพ้ืนที่เขตสวนหลวง 
      - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 2) 
ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 
 - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
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  3. กระทู้ถาม 
 3.1 กระทู้ถามสดของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนรำคาญจากพนักงานส่งอาหารเอกชน   
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนกระทู้ถามสดตามที่ผู้เสนอขอถอน 
 3.2 กระทู้ถามสดของนายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล เรื่อง การแก้ไขปัญหาการได้มาซึ่ง
คณะกรรมการโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
ในพ้ืนที่เขตคลองสาน 
      - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายศานนท์ 
หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 3.3 กระทู้ถามสดของนางสาวปิยะวรรณ จระกา เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ 
และไฟไหม้บ้านริมคลองในพ้ืนที่เขตสวนหลวง 
 - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์ทวิดา 
กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  4. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
      4.1 ญัตติขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพันและโครงการ
ผูกพันงบประมาณ จำนวน 6 หน่วยงาน 18 โครงการ 
 - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอขอถอนการพิจารณาจำนวน 1 โครงการ และท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพัน
งบประมาณจำนวน 6 หน่วยงาน 17 โครงการ 
  4.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 
  - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 90,819,477,630 บาท จำแนก ดังนี้ 
 1. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จำนวน 90,000,000,000 บาท 
 2. งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 819,477,630 บาท 
และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 45 คน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน 15 วันทำการ และกำหนดเวลา 
ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน 
 
รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงาน
และอนุกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2566 เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566  
มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้ 
 1. เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 คำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ 56/2566 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566  
เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2566 
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  1.2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร รวม 4 เรื่อง ดังนี้ 
  ๑. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณากำหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงิน ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
  ๒. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา และต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่  
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และพิจารณาแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
จากเหตุภัยพิบัติ 
  ๓. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครหารือกรมบัญชีกลางประเด็นปัญหา กรณีการให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
  4. รายงานผลการดำเนินการญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานบนถนนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
 - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ในวาระท่ีสองและวาระที่สาม 
  - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่สองจากรายงานผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระที่สามเพ่ือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 
โดยกรุงเทพมหานครตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 
90,570,138,630 บาท จำแนกดังนี้ 
  ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จำนวน 89,780,661,000 บาท 
  ข. งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 789,477,630 บาท 
พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อสังเกตตามท่ีคณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ 
 3. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
  - ที่ประชุมมีมติรับหลักการ และเห็นชอบให้มีการพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว  
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองโดยไม่มีการแก้ไข และมีมติเห็นชอบในวาระที่สามเพ่ือประกาศใช้เป็น
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 
 4. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  4.1 ญัตติของนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณากำหนดประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 14 คน โดยกำหนดเวลา 
ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
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  4.2 ญัตติของนายนภาพล จีระกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 18 คน โดยกำหนดเวลา 
ในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
  4.3 ญัตติของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของหน่วยรับงบประมาณ
และการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  
  - ประธานสภาฯ ได้สั่งบรรจุญัตตินี้ในที่ประชุมเนื่องจากเป็นเรื่องด่วนที่สุดต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และท่ีประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญข้ึน
พิจารณาก่อนให้ความเห็นชอบ จำนวน 19 คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  
 5. เรื่องอ่ืน ๆ 
  5.1 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถโดยสาร
ประจำทางพลังงานไฟฟ้าเพ่ือลดมลภาวะ พ.ศ. .... ขอขยายเวลาในการศึกษา 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบ
กำหนด (วันที่ 10 สิงหาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 
  5.2 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. .... ขอขยายเวลาในการศึกษา  
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบ
กำหนด (วันที่ 3 กันยายน 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 
 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสอง (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2566 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566  
มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป ดังนี้ 
 1. เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
  1.๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร รวม ๗ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครส่งเสริมการเดินทางทางน้ำเพ่ือเป็นทางเลือกในการเดินทางให้ประชาชนและช่วยลดปัญหา
การจราจรบนถนน 
  ๒. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะในที่รกร้างว่างเปล่า 
  ๓. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครยกเลิกการตั้งสภาคนเมืองประจำเขต 
  4.  รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครเพ่ิมประสิทธิภาพการลอกท่อระบายน้ำอย่างเป็นระบบเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์
ฝนตามฤดูกาลที่ตกหนักท่ัวทั้งกรุงเทพมหานคร 
  5. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหาการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 
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  6. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครบริหารจัดการระบบการจัดเก็บมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 
  7. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครสำรวจเพ่ือติดตั้งป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางและศาลาที่พักผู้โดยสารให้ครอบคลุม 
  1.๒ ขอขอบคุณหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมการประชุมองค์กรสำคัญในกรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 5 หน่วยงานภายนอก ได้แก่ การประปานครหลวง 
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.)  กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
รวมถึงสำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
  1.๓ ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและคณะ และหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตหนองแขม 
และสำนักงานเขตบางบอน ที่ได้เข้าร่วมประชุมเม่ือวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ในโครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพ้ืนที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร 
 - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. กระทู้ถาม 
  2.1 กระทู้ถามสดของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหากรณี 
เกิดความล่าช้าในการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยของสำนักสิ่งแวดล้อม   
   - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายจักกพันธุ์ ผิวงาม  
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  2.2 กระทู้ถามสดของนายเอกกวิน โชคประสพรวย เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจร
บริเวณหน้าห้างแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เขตราชเทวี 
   - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 3. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
  ญัตติขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของหน่วยรับงบประมาณและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
(คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติฯ ก่อนให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา) 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับญัตติดังกล่าวตามรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
วิสามัญฯ 
 4. เรื่องอ่ืน ๆ 
  ประธานสภาฯ แจ้งปิดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2566  
ซึ่งจะครบกำหนด 30 วัน ในวันที่ 30 กันยายน 2566 และจะเปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี
พุทธศักราช 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2566 
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สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ส่ี (ครั้งที่ 1) เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป ดังนี้ 
 1.  เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
  1.1 คำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ 64/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566  
เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 
มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 
   1.2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. ..... 
  1.3 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ นายสุรจิตต์ 
พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาบริหารจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครให้ครอบคลุม 
   - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. รับรองรายงานการประชุมสภา 
   รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 3)
ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 4)  
ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 
  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
  3. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
   3.1 รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือศึกษาปัญหาของโครงการ 
รถไฟฟ้าสายสีเขียว (บางส่วน) 
    - คณะกรรมการวิสามัญเพ่ือศึกษาปัญหาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รายงานผล
การศึกษา (บางส่วน) ให้ที่ประชุมทราบ 
  3.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้าเพ่ือ 
ลดมลภาวะ พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระท่ีสาม (คณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการ
พิจารณา) 
   - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระท่ีสองจากรายงานของ
คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพ่ือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 
 4. เรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
   ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนแพทย์ 
เฉพาะทาง พ.ศ. .... 
  - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน 7 วัน และกำหนดเวลาใน
การพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
 5. เรื่องที่เสนอใหม่ 
   5.1 ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา
หลักสูตรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้ผ้าอนามัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 
19 กรกฎาคม 2566) 
   - ที่ประชุมมีมติให้ถอนญัตติตามท่ีเจ้าของญัตติเสนอ 
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  5.2 ญัตติของนายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีความพร้อม ต่อการเรียนการสอนของครู 
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566) 
   - ที่ประชุมมีมติให้ถอนญัตติตามท่ีเจ้าของญัตติเสนอ 
  5.3 ญัตติด้วยวาจาของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา
ดำเนินการจัดทำระบบการแจ้งเตือนภัยเหตุฉุกเฉิน (Emergency Alert System : EAS) ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 6. ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระท่ีเหลือไปพิจารณาในการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไป ดังนี้ 
  6.1 ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาวางแผน โครงการ
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ริมคลองทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566) 
  6.2 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและรื้อย้าย  
สิ่งปลูกสร้างในที่สาธารณะของแม่น้ำ ลำคลอง ก่อนนำงบประมาณดำเนินการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ได้ผลและ 
มีประสิทธิภาพ  
  6.3 ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานคร กำหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก พนักงานส่งอาหารเอกชน 
  - ที่ประชุมรับทราบ 
 7. เรื่องอ่ืน ๆ 
  7.1 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... ขอขยายเวลาในการศึกษา 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบ
กำหนด (วันที่ 10 ตุลาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 
  7.2 ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการ
ประสานงานร่วมสภากรุงเทพมหานคร 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เป็นกรรมการ 
 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 มีเรื่องท่ีผ่านการพิจารณาโดยสรุป 
ดังนี้ 
 1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
  1.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายเนติภูมิ  
มิ่งรุจิราลัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการระงับเหตุอัคคีภัย  
(ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566 
เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566) 
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   1.2 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้สั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
   3.2 กระทู้ถามสดของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่
ตลิ่งริมคลองบางเขนทรุดตัว บริเวณด้านหลังซอยประชาชื่น 38 แยก 1 เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
   - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. รับรองรายงานการประชุมสภา 
   รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) 
ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 
  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 3. กระทู้ถาม 
  3.1 กระทู้ถามสดของนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการศึกษา 
ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลโดยเฉพาะในเขตที่ไม่มีโรงพยาบาลของภาครัฐ 
   - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ทวิดา 
กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  3.2 กระทู้ถามสดของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ 
ตลิ่งริมคลองบางเขนทรุดตัว บริเวณด้านหลังซอยประชาชื่น 38 แยก 1 เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน 
  - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์ 
วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 4. เรื่องที่เสนอใหม่ 
   4.1 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและรื้อย้าย 
สิ่งปลูกสร้างในที่สาธารณะของแม่น้ำ ลำคลอง ก่อนนำงบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ได้ผลและ 
มีประสิทธิภาพ (เลื่อนจากการประชุมสภาฯ เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566) 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  4.2 ญัตติของนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรถราชการเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 
(Electric Vehicle) 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลา 
ในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
  4.3 ญัตติของนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครขยายการให้บริการ 
จุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
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  4.4 ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาวางแผนโครงการ
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ริมคลองทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร (เลื่อนจากการประชุมสภาฯ เมื่อวันพุธที่ 4 
ตุลาคม 2566) 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  4.5 ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาวางแผนโครงการ
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ริมคลองทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร (เลื่อนจากการประชุมสภาฯ เมื่อวันพุธที่  
4 ตุลาคม 2566) 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 5. เรื่องอ่ืน ๆ 
  5.1 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรในรูปแบบ การให้สัมปทาน 
ที่รัฐให้สิทธิแก่เอกชน ขอขยายเวลาในการศึกษา 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วัน 
ครบกำหนด (วันที่ 11 ตุลาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 9 มกราคม 2567 
  5.2 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาความคุ้มค่าในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และแนวทาง 
ในการดำเนินการติดตั้ง ขอขยายเวลาในการศึกษา 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 30 วัน นับแต่วันครบ
กำหนด (วันที่ 10 ตุลาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 
  5.3 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ขอขยายเวลาในการศึกษา 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วัน 
ครบกำหนด (วันที่ 15 ตุลาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 13 มกราคม 2567 
  5.4 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้กัญชาหรือกัญชง บริเวณใกล้
สถานที่เปราะบาง ขอขยายเวลาในการศึกษา 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วัน 
ครบกำหนด (วันที่ 11 ตุลาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 9 มกราคม 2567 
  5.5 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาตรวจสอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ในความ
รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ขอขยายเวลา 
ในการศึกษา  
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วัน 
ครบกำหนด (วันที่ 10 ตุลาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 8 มกราคม 2567 
  5.6 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำ ในพ้ืนที่เสี่ยง 
พ้ืนที่เฝ้าระวัง และพ้ืนที่ชายขอบของกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วัน 
ครบกำหนด (วันที่ 17 ตุลาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 มกราคม 2567 
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สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 3) เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป ดังนี้ 
 1. รับรองรายงานการประชุมสภา 
   รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2)  
ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 
  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 2. กระทู้ถาม  
  2.1 กระทู้ถามสดของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง การส่งมอบพื้นท่ีใต้สะพานข้ามคลอง 
บางกอกใหญ่บริเวณสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 
   - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  2.2 กระทู้ถามสดของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
และพ้ืนที่เสี่ยงภายในซอยวงศ์สว่าง 11 
    - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์ทวิดา 
กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  3. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนแพทย์
เฉพาะทาง พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระท่ีสาม 
                   - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ในวาระท่ีสองจากรายงานของ 
คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพ่ือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 
 4. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
  ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาผูกพันและเพ่ิมวงเงินโครงการค่าเช่าที่ดินเพ่ือใช้เป็น 
ที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศเหนือ) ของสำนักงานเขตราชเทวี จากระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2564-
2569) เป็นจากระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2564-2570) วงเงินโครงการ จากเดิม 2,029,950 บาท  
เป็น 3,637,433 บาท  
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาผูกพันและเพ่ิมวงเงินโครงการ
ค่าเช่าที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศเหนือ) 
 5. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ญัตติของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครคืนสภาพและขุดลอกลำราง
สาธารณะ จำนวน 2 ลำราง ให้สามารถระบายน้ำลงสู่บึงข้างโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร และบึงมักกะสัน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 6. เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการนำเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) เข้ามา
ปรับใช้การปฏิบัติงานด้านการระบายน้ำในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วัน 
ครบกำหนด (วันที่ 22 ตุลาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 20 มกราคม 2567 
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  6.2 กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญแต่ละสมัย และ 
กำหนดวันประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2567 
   - ที่ประชุมมีมติกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2567  
จำนวน 4 สมัย ดังนี้ 
   สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2567 
   สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 
   สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 
   สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2567 
   โดยกำหนดวัน เวลา ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครแต่ละสมัยทุกวันพุธ  
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 4) เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป 
ดังนี้  
 1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้สั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ 
  8.1 ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการ 
การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม  
  8.2 ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการ 
การโยธาและผังเมือง 
  - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. รับรองรายงานการประชุมสภา 
  รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 3) ประจำปี
พุทธศักราช 2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 4) ประจำปี
พุทธศักราช 2566 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 
  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
 3. กระทู้ถาม 
  3.1 กระทู้ถามสดของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก
การประกอบกิจการรับส่งสินค้าอย่างยั่งยืน 
   - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ วิศณุ 
ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  3.2 กระทู้ถามสดของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น  
PM2.5 อย่างเร่งด่วน 
       - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
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  3.3 กระทู้ถามสดของนางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ เรื่อง ปัญหาทางเท้าชำรุดและการคืน
สภาพพ้ืนผิวจราจรในพื้นที่เขตปทุมวัน 
   - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ วิศณุ 
ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 4. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
  ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาสาสมัครบริบาล
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
  - ที่ประชุมมีมติให้ถอนญัตติตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
 5. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  5.1 ญัตติของนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวทางปฏิบัติ
กรณีเกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  5.2 ญัตติของนายปวิน แพทยานนท์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาความเหมาะสม
ในการจัดสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  5.3 ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาการก่อสร้างโรงพยาบาลให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลา
ในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
  5.4 ญัตติของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณานำระบบ
ขนส่งสาธารณะรอง (Feeder) มาทดลองให้บริการในพื้นที่เขตรอยต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  5.5 ญัตติของนางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา 
แนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูคุณภาพน้ำในคลอง 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 6. เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการ 
การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เป็นกรรมการ 
  6.2 ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการ 
การโยธาและผังเมือง 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งนายฉัตรชัย หมอดี เป็นกรรมการ 
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สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 5) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป 
ดังนี้ 
 1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
  รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง 
  - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
  ญัตติขอความเห็นชอบ กรณี การขอถอนสภาพลำรางสาธารณประโยชน์ บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที่ 4159 และโฉนดที่ดินเลขที่ 4192 ตำบลมักกะสัน อำเภอราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
  - ที่ประชุมมีมติให้ถอนญัตติตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
 3. เรื่องอ่ืน ๆ 
  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งคืนร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถโดยสาร 
ประจำทางพลังงานไฟฟ้าเพ่ือลดมลภาวะ พ.ศ. .... 
  - ที่ประชุมถือตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีให้ความเห็นว่า 
กรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจในการตราข้อบัญญัติดังกล่าว จึงไม่มีผลใช้บังคับ 
 
 


